

**สสจ.สระแก้วแจ้งความคลินิกเอกชน**

# มิน'หมอ-คนไข้ โยนความผิด

รบ.ยันป่วยโควิดทรงตัว  
ไทยติดเชื่อเพิ่ม 7,496

นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
สำรวจสภาพถนน สัญญาณไฟจราจร  
รองรับ พชช.เดินทางปีใหม่ ยันยอด  
ติดโควิด-19 เริ่มทรงตัว ส่วน “สสจ.  
สระแก้ว” ลุยแจ้งความคลินิกเอกชน  
ลอบฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ ระบุ “แพทย์-  
คนไข้” ให้ข้อมูลไม่ตรงกับขณะที่โควิด  
ไทยติดเชื่อเพิ่ม 7,496 ราย เสียชีวิต  
57 ราย

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 นายธนกร  
วังบุญคุณชนะ โฆษกประจำสำนักนาย  
กรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.  
กลาโหม ได้กำชับทุกส่วนราชการที่  
เกี่ยวข้องให้กับการดูแลพื้นที่สาธารณ  
ประโยชน์ทุกแห่ง ทั้งกระทรวงคมนาคม  
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ อปท. ทุก  
แห่ง เร่งสำรวจสภาพถนน สะพานไม้  
กันทางรถไฟ ป้ายและระบบสัญญาณ  
ไฟฟ้าจราจร ไฟฟ้าริมทาง ให้อยู่ใน  
สภาพที่ใช้งานได้ รวมทั้งให้มีการติด  
ตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้  
เส้นทาง ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จนถึงต้น  
ปีหน้า จะมีการเดินทางของประชาชน

ต่อหน้า ▶ 8

**โยน** ต่อจากหน้า 1

มากขึ้น เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลปี  
ใหม่ รวมถึงจากการปรับมาตรการของ  
ศบค. ที่สามารถให้ประชาชนเดินทาง  
ข้ามจังหวัดได้ นายกรัฐมนตรีจึงมีความ  
ห่วงใยประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน  
เป็นอย่างยิ่ง และต้องการลดสาเหตุที่  
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสียหายต่อชีวิต  
หรือทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวม  
ทั้งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางและสาธารณูป  
โภคที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  
น้ำท่วมถาวร หรือน้ำกัดเซาะทำให้เส้น  
ทางขาด เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยแก่  
ประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ  
การณ์ซ้ำรอยที่จังหวัดนครสวรรค์

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าว  
อีกว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่  
ปรับตัวดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่  
ในระดับทรงตัว ทำให้ประชาชนสามารถ  
กลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ทั้งทำงาน  
และท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียัง  
ห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เนะ  
ประชาชนให้ดูแลสุขภาพร่างกาย เนื่อง  
จากขณะนี้ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยน  
แปลงจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว และอาจ  
มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
ตามมา จึงยังมีความจำเป็นต้องสวมใส่

หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  
ขนาดเล็กและป้องกันโควิด-19 ด้วย

ด้าน นพ.ประภาส พุคดวง นาย  
แพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.)  
สระแก้ว ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า  
การตรวจสอบการลักลอบฉีดวัคซีนโควิด-  
19 ยี่ห้อจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่  
คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ใน จ.สระแก้วว่า  
ขณะนี้ทีมเชิงรุกกำลังเร่งลงพื้นที่แต่ละ  
อำเภอ เพื่อค้นหาว่ามีผู้ใดได้รับวัคซีน  
ป้องกันโควิด-19 ชนิดที่นอกเหนือจาก  
การกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข  
(สธ.) หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ใครมา  
รายงานข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น ขณะนี้  
เราจึงพบเพียง 4 คนเท่าเดิม ทั้งหมด  
เป็นคนไทย โดยเบื้องต้นให้การผ่านทาง  
โทรศัพท์ ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่เลือก  
ไปรับวัคซีนจอห์นสันฯ จากคลินิกเอกชน

“ขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัด (สสจ.) สระแก้ว ได้เข้าแจ้งความ  
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่สถานีตำรวจ  
ภูธรอรัญประเทศ แต่ยังไม่สามารถระบุ  
ข้อหาได้ จึงเป็นการเข้าแจ้งความว่า จาก  
กรณีดังกล่าวพบการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน  
ระหว่างแพทย์ในคลินิกเอกชน ที่ฉีด  
วัคซีนให้ประชาชน อ้างว่าคนไข้นำวัค  
ซีนจอห์นสันฯ มาให้แพทย์ฉีดเอง ส่วน  
คนไข้ก็ระบุว่า ไม่ได้เป็นคนนำวัคซีนมา  
แต่มาฉีดที่คลินิก โดยแพทย์ฉีดให้ ทั้งนี้  
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสอบสวนจาก  
หลักฐานพยานอีกครั้ง เพื่อชี้ความผิด

ผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ได้รับวัคซีนจอห์นสันฯ ทั้ง 4 คน จำเป็นต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือไม่ นพ.ประภาส กล่าวว่า ในทางควบคุมโรคไม่จำเป็นต้องตรวจ และก็ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องนี้ เพราะถ้าตรวจแล้วพบว่าภูมิฯ ก็ไม่ได้แปลว่าเกิดจากวัคซีนจอห์นสันฯ

ขณะที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 7,496 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 7,256 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 240 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบันมีจำนวน 1,968,106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,452 ราย เสียชีวิต 57 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 19,789 ราย

ส่วน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สิงคโปร์ มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก ซึ่งจากสืบสวนโรคพบว่า สิงคโปร์ เหล่านี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากคนดูแลที่มีความใกล้ชิดกับพวกมัน มีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นบวกก่อนหน้านี้

โดยสำนักงานดูแลสัตว์ของทางการสิงคโปร์เปิดเผยว่า สิงโตสายพันธุ์อินเดียหรือเอเชีย จำนวน 4 ตัว ในสวนสัตว์

ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน เริ่มมีอาการป่วยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีอาการไอ จาม และเมื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า มีผลเป็นบวก ซึ่งขณะนี้ทางสวนสัตว์ได้แยกสิงโตที่ติดเช้อออกจากกลุ่ม ซึ่งมีอีกจำนวน 5 ตัว ไว้ในถ้ำแล้ว ทั้งนี้ สิงโตที่ติดเชื่อดังกล่าว ได้รับเชื้อมาจากคนดูแล ที่ปรากฏว่า คนดูแลสิงโตทั้ง 3 คน ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้า

พร้อมกันนี้ บริษัทไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า อาการสิงโตทั้ง 4 ตัว จะหายดีในเร็วนี้ โดยสภาพร่างกายของพวกมันยังแข็งแรงดี

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า สิงโตสายพันธุ์แอฟริกาอีก 1 ตัว ในสวนสัตว์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ถัดไปนั้น มีอาการป่วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่

ทางด้าน คณะกรรมการโรคระบาดแห่งอิสราเอล สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ชนนาไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5 - 11 ปี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นระลอก 4 ในประเทศ ณ เวลานี้